

Du lịch bắt đầu phục hồi

Sau khi hoạt động du lịch mở cửa hoàn toàn, nhiều điểm đến trong tỉnh đã đón du khách trở lại, đặc biệt là trong các kỳ nghỉ lễ và dịp cuối tuần. Đây là tín hiệu vui cho thấy du lịch bắt đầu phục hồi dù còn nhiều khó khăn trước mắt.



Các điểm du lịch, nghỉ dưỡng trong tỉnh tiếp nhận du khách vào dịp nghỉ lễ và cuối tuần.

Là điểm nhấn trong chuỗi hoạt động du lịch hè 2022, trước kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5, khu trưng bày, giới thiệu sản phẩm OCOP tại khu du lịch sinh thái cồn Đen, xã Thái Đô (Thái Thụy) đã được khai trương với khoảng 200 loại sản phẩm là nông sản, hải sản, thảo dược, đặc sản vùng miền không chỉ của các địa phương trong tỉnh mà còn đến từ các tỉnh, thành phố trong cả nước. Các gian hàng được bố trí ngay trên trục đường chính của khu du lịch nên rất thuận tiện cho việc quảng bá, giới thiệu sản phẩm tới du khách. Ông Vũ Trung Kiên, Giám đốc Công ty TNHH Thương mại dịch vụ Minh Phú chia sẻ: Năm du lịch quốc gia 2022 là cơ hội để các đơn vị du lịch, lữ hành trong toàn tỉnh nói chung và khu du lịch sinh thái cồn Đen nói riêng đẩy mạnh giới thiệu, quảng bá các giá trị văn hóa vật thể, phi vật thể, sản phẩm du lịch đặc sắc của mình tới bạn bè, du khách trong và ngoài nước. Xác định du khách khi đến với cồn Đen là đến với Thái Bình, chúng tôi đã đẩy công chuẩn bị những gian hàng là đặc sản của "Quê hương năm tấn" để du khách có thể mang về những sản phẩm chất lượng làm quà tặng cho gia đình, bạn bè, đồng thời có cả những gian hàng là sản phẩm OCOP của một số tỉnh, thành phố để du khách có thể tham quan, đặt mua những đặc sản vùng miền khác. Những ngày qua, sản phẩm được du khách ưa

chuộng là sứa muối, nước mắm, bánh cây... đều là những đặc sản của Thái Bình. Song song với việc khai trương khu trưng bày, giới thiệu sản phẩm OCOP, tại khu du lịch sinh thái cồn Đen còn triển khai một số công trình mới, mang đến trải nghiệm hấp dẫn cho du khách như dãy nhà nghỉ Bungalow dưới rừng thông, khu vực đồng quê với hình ảnh đặc trưng của làng quê Bắc Bộ, những vườn hoa rực rỡ sắc màu... Chia sẻ về những thay đổi của khu du lịch sinh thái cồn Đen trong mùa du lịch năm nay, ông Bùi Văn Khoa, khu du lịch sinh thái cồn Đen cho biết: Dù lượng khách chưa đạt được kỳ vọng như 2 năm trước nhưng khu du lịch đã nỗ lực đầu tư kinh phí nâng cấp, cải tạo cảnh quan, môi trường, đầu tư thêm những tiện ích mới. Mong rằng đây sẽ là những điểm nhấn

trong khi du khách về với cồn Đen. Không chỉ khu du lịch sinh thái cồn Đen, những điểm đến trên địa bàn tỉnh cũng đã nỗ lực triển khai nhiều hoạt động hấp dẫn. Bà Nguyễn Lan Anh, Phó Chủ tịch Hiệp hội Du lịch tỉnh cho biết: Hiện nay, Hiệp hội Du lịch tỉnh và xã Bách Khoa, khu du lịch sinh thái cồn Đen đang tích cực phối hợp với thị trấn Car Free Day của Nhật Bản khảo sát các tuyến đường thực hiện dự án phát triển du lịch bằng xe đạp, hướng tới phát triển du lịch xanh, bền vững; đồng thời, cùng nghiên cứu để có thể đưa ra những sản phẩm du lịch độc đáo. Vừa qua, làng vườn Bách Thuận đã đưa vào sử dụng cổng van hóa "Làng vườn Bách Thuận" và tổ chức triển lãm sinh vật cảnh thu hút sự quan tâm của các nghệ nhân sinh vật cảnh từ nhiều tỉnh, thành phố trong cả



Du khách tìm hiểu về các sản phẩm OCOP khi đến tham quan, nghỉ dưỡng tại khu du lịch sinh thái cồn Đen.

nước. Đây là tiền đề quan trọng góp phần thúc đẩy phát triển du lịch sinh thái tại làng vườn trong thời gian tới. Với những thế mạnh vốn có cùng sự quan tâm của chính quyền địa phương, những tín hiệu vui của du lịch sinh thái đang dần hiện hữu tại Bách Thuận.

Tuy nhiên, dù có nhiều tiềm năng để phát triển đồng thời đã có những tín hiệu tích cực sau khoảng thời gian "đóng băng" bởi dịch Covid-19 nhưng nhìn chung lượng khách đến với Thái Bình chưa đồng mà đa phần hoạt động của các công ty lữ hành trên địa bàn tỉnh hiện nay là đáp ứng nhu cầu tham quan, nghỉ dưỡng tại các địa phương khác trong cả nước. Theo ông Vũ Mạnh Thắng, Chủ tịch Hiệp hội Du lịch tỉnh, nguyên do là bởi Thái Bình vẫn chưa có sản phẩm du lịch đặc trưng trong khi nhiều địa phương có thể mạnh về du lịch đã sớm triển khai những gói kích cầu trong mùa du lịch hè năm nay. Bên cạnh đó, theo chia sẻ của các công ty lữ hành, khó khăn nhất hiện nay là sự thiếu hụt về nhân lực ngành du lịch mà cụ thể là các hướng dẫn viên đã qua đào tạo. Do thiếu hụt, các công ty đều rất vất vả để tuyển nhân sự để đáp ứng nhu cầu của khách hàng. Khi du lịch mới có thể trở lại, các công ty lữ hành đều nỗ lực tăng cường tuyển dụng nhưng vẫn chưa thể đáp ứng được yêu cầu bởi trong khi những người có kinh nghiệm đã chuyển sang công việc khác thì những người mới lại cần có thời gian để đào tạo. Ông Vũ Mạnh Thắng cho biết thêm: Để giữ chân nhân lực ngành du lịch, 2 năm qua, nhiều công ty lữ hành vẫn nỗ lực duy trì các chính sách như bảo đảm mức lương tối thiểu, trợ cấp cho nhân viên... nhưng do thu nhập giảm mạnh, nhiều lao động đã quyết định chuyển sang công việc mới. Trong khi đợi chờ việc đáp ứng đủ về nhân lực ngành du lịch, hiện nay, với một số tour ngắn ngày trong giai đoạn cao điểm, việc kết nối với cộng tác viên, hướng dẫn viên tại điểm du lịch là một lựa chọn được ưu tiên.

TU ANH

Chúng tôi đến thăm Công ty Cổ phần May xuất khẩu Tân Phong SHINWOO đúng dịp điểm diễn ra chương trình thăm khám, tầm soát nguy cơ ung thư cho công nhân. Đây cũng là một trong nhiều hoạt động thường niên chăm lo cho đoàn viên trong tháng công nhân: thăm hỏi, tặng quà động viên người lao động có hoàn cảnh khó khăn, bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, khám sức khỏe định kỳ, tầm soát bệnh nghề nghiệp... được Công ty phối hợp với Liên đoàn Lao động huyện tổ chức. Đây là doanh nghiệp chuyên may hàng thể thao xuất sang thị trường EU, Mỹ... Từ ngày thành lập đến nay, chiến lược phát triển của Công ty là đặt chất lượng sản phẩm lên trên hết. Bên cạnh việc từng bước trang bị công nghệ hiện đại, 100% công nhân được đào tạo trực tiếp từ nhà máy, có trình độ tay nghề cao, sử dụng thành thạo hệ thống máy móc điện tử nên trong quá trình sản xuất không có sản phẩm lỗi. Công ty không nhận gia công bên ngoài, kể cả khi đơn hàng tăng, do đó năng suất lao động, chất lượng sản phẩm được duy trì và nâng cao, sản lượng đạt trên 120.000 sản phẩm/tháng.

Ông Đoàn Trung Kiên, Phó Giám đốc phụ trách sản xuất Công ty Cổ phần May xuất khẩu Tân Phong SHINWOO cho biết: Chúng tôi luôn quan niệm muốn phát triển phải coi người lao động là tài sản lớn nhất, tất cả người lao động sau khi ký hợp đồng chính thức với Công ty sẽ được bảo đảm tất cả các quyền lợi theo Bộ luật Lao động. Cùng với việc bảo đảm chế độ lương theo quy định, công nhân còn được hưởng tiền xăng xe, nước uống, chuyển cần, tiền ăn trưa, phụ cấp thâm niên và lương tháng thứ 13, bảo đảm thu nhập bình quân từ 7,5 - 10 triệu đồng/người/tháng. Cùng với đó, sự quan tâm, hỗ trợ của công đoàn, ban dân vận cấp ủy các cấp luôn đồng hành cùng người lao động với nhiều chương trình thiết thực như: khám bệnh miễn phí, tặng quà hỗ trợ trong tháng công nhân, chăm sóc đời sống vật chất, tinh thần cho công nhân... từ đó đã tạo động lực cho người lao động cống hiến tăng năng suất và chất lượng sản phẩm thông qua việc đăng ký tăng định mức thi đua lao động vượt định mức hàng tháng, hàng quý, thi đua tay nghề giỏi hàng năm...

Tích cực phát huy vai trò của công đoàn cơ sở, Công đoàn Công ty thường xuyên tuyên truyền, phổ biến tới

THI ĐUA YÊU NƯỚC

Chăm lo tốt đời sống người lao động

Bằng nhiều việc làm thiết thực, Công ty Cổ phần May xuất khẩu Tân Phong SHINWOO (xã Hồng Dũng, huyện Thái Thụy) luôn quan tâm, chăm lo đời sống công nhân, từ đó tạo động lực để người lao động yên tâm gắn bó lâu dài và cống hiến cho doanh nghiệp. Đây là mô hình "Dân vận khéo" được Ban Dân vận Tỉnh ủy chỉ đạo xây dựng thành công và là mô hình điển hình chăm lo đời sống cho công nhân lao động tại cơ sở.



Khám sức khỏe định kỳ cho đoàn viên Công đoàn Công ty Cổ phần May xuất khẩu Tân Phong SHINWOO.

cán bộ, công nhân nắm được mục đích, ý nghĩa của mỗi mô hình, phong trào thi đua lao động và vận động người lao động đoàn kết thực hiện. Hàng năm Công ty đều tổ chức hội nghị người lao động, hàng quý tổ chức đối thoại định kỳ để lãnh đạo Công ty đối thoại trực tiếp với người lao động nhằm phát huy dân chủ, giải đáp thắc mắc và nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của người lao động. Công đoàn thường xuyên sâu sát nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của người lao động, đặc biệt là phát huy tốt vai trò của tổ chức công đoàn, lắng nghe và giải quyết kịp thời các ý kiến của người lao động, quan tâm đến các gia đình chính sách, gia đình khó khăn. Đến nay, 100% công nhân tự nguyện tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp. Qua 12 năm xây dựng và phát triển, Công ty Cổ phần May xuất khẩu Tân Phong SHINWOO không để xảy ra tình trạng công nhân đình công, lãn công, khiếu kiện đồng người...

Chị Nông Bích Hậu, bộ phận kiểm hóa chia sẻ: Tôi gắn bó với Công ty Cổ phần May xuất khẩu Tân Phong SHINWOO từ ngày đầu thành lập, đến nay tôi nhập của tôi ổn định từ 10 - 12 triệu đồng/tháng. Công ty luôn quan tâm đến đời sống của công nhân thông qua nhiều chế độ đãi ngộ: khuyến khích ngày công làm việc, đạt năng suất lao động cao, thưởng các dịp lễ, tết... tạo động lực để người lao động yên tâm gắn bó và cống hiến cho doanh nghiệp. Chị Nguyễn Thị Phương, bộ phận may cho biết thêm: Cùng với thu nhập ổn định từ 7 - 9 triệu đồng/tháng, được bảo đảm đầy đủ các chế độ, tôi và các công nhân còn thường xuyên tham gia các hoạt động tập thể như thể thao, văn hóa văn nghệ... Đối với đời sống vật chất và tinh thần của công nhân được nâng cao, mối quan hệ đoàn kết giữa các thành viên, người lao động trong Công ty được xây dựng và duy trì.

Đồng chí Nguyễn Thị Thơm, Phó Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy cho biết: Thời gian qua, Ban Dân

vận Tỉnh ủy đã tích cực phối hợp với Liên đoàn Lao động tỉnh triển khai, hướng dẫn các cấp công đoàn cơ sở đăng ký xây dựng và thực hiện các mô hình "Dân vận khéo". Trong khối công đoàn cơ sở các doanh nghiệp, các đơn vị tập trung vào nội dung nâng cao ý thức, tác phong công nghiệp, kỷ luật lao động, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần, chăm lo phúc lợi cho đoàn viên Công đoàn, trong đó Công ty Cổ phần May xuất khẩu Tân Phong SHINWOO là một trong những điển hình trên địa bàn tỉnh. Thời gian tới, Ban Dân vận Tỉnh ủy tiếp tục phối hợp với các đơn vị, địa phương triển khai các mô hình "Dân vận khéo", tập trung xây dựng hình ảnh người lao động Thái Bình làm việc năng suất, chất lượng, hiệu quả, an toàn, góp phần thúc đẩy sản xuất trong các doanh nghiệp và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động sau ảnh hưởng của dịch Covid-19.

TRINH CƯỜNG

Mổ cấp cứu kịp thời ca bệnh nguy hiểm tại trạm y tế xã

Theo thông tin từ Trạm Y tế xã Thụy Phong (Thái Thụy), vào lúc 17 giờ ngày 11/5/2022, Trạm Y tế xã tiếp nhận 1 bệnh nhân nữ trong tình trạng sốc tâm lý, đau đầu, chóng mặt, da xanh, niêm mạc kém hồng, tức bụng vùng thắt lưng phải, tinh táo, tiếp xúc được. Bác sĩ Trần Khánh Toàn, Trạm trưởng Trạm Y tế xã Thụy Phong chia sẻ: Ngay khi vào Trạm, bệnh nhân được thăm khám và khai thác tiền sử bệnh tật. Trong quá trình khai thác, tiền sử sản khoa không rõ ràng. Đến 17 giờ 20 phút bệnh nhân thấy tức bụng vùng hạ vị, đau lan sang bên phải, không ra máu âm đạo, được tư vấn làm test thử thai nhưng bệnh nhân không đi tiểu được. Cán bộ Trạm kiểm tra huyết áp, huyết áp thấp, mạch nhanh nhỏ, khó bắt

nên đã gọi Trung tâm Cấp cứu 115. Do Trạm Y tế xã có máy siêu âm nên bệnh nhân được siêu âm ngay tại Trạm và phát hiện tại sừng tử cung bên phải có khối chứa kích thước 1,03cm,

có dịch. Nhận định không thể chuyển bệnh nhân lên tuyến trên bởi nguy cơ rủi ro rất cao trên đường đi nên Trạm đã xin hỗ trợ các kíp cấp cứu từ Trung tâm Cấp cứu 115, Bệnh viện Phụ



Bệnh nhân được mổ ngay tại Trạm Y tế xã.

sản Thái Bình, Khoa Huyết học Truyền máu, Bệnh viện Đa khoa tỉnh.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin từ Trạm Y tế xã Thụy Phong, 5 bác sĩ, nhân viên y tế của Bệnh viện Phụ sản Thái Bình cùng các bác sĩ, nhân viên y tế Trung tâm Cấp cứu 115, Khoa Huyết học Truyền máu, Bệnh viện Đa khoa tỉnh đã lập tức lên đường. Tại Trạm Y tế xã, bệnh nhân được mổ cấp cứu ngay tại Trạm bởi không thể di chuyển lên tuyến trên. Bác sĩ Phí Ngọc Chung, Trưởng khoa Đẻ cấp cứu, trưởng kíp mổ, Bệnh viện Phụ sản Thái Bình cho biết: Sau khi nghe báo cáo từ Trạm Y tế xã, chúng tôi đã yêu cầu không di chuyển bệnh nhân, thực hiện siêu âm lại thấy có nhiều máu cục và dịch. Do huyết áp thấp, mất máu nhiều nên bệnh nhân chỉ có thể hồi sức, mổ tại

chỗ bởi chỉ cần thay đổi tư thế đột ngột là có nguy cơ ngừng tim. Lúc 20 giờ, kíp mổ thực hiện mổ cho bệnh nhân. Trong quá trình mổ, hút ra ước tính khoảng 3 lít máu không đông lẫn máu cục trong ổ bụng. Bệnh nhân được cầm máu, cắt khối chứa ngoài tử cung. Đến 21 giờ ca mổ kết thúc, bệnh nhân tiếp tục được truyền máu. Rất may bệnh nhân được phát hiện, thông tin và hỗ trợ máu để truyền kịp thời. Qua đây chúng tôi khuyến cáo chứa ngoài tử cung rất nguy hiểm, dễ đe dọa đến tính mạng. Do đó, khi có dấu hiệu sớm kinh, muộn kinh, rong kinh hoặc lượng kinh ít hơn bình thường phải thử thai hoặc đi khám sản khoa ngay để phát hiện kịp thời các trường hợp chứa ngoài tử cung. Bởi nếu không may bị vỡ thì nguy cơ tử vong rất cao.

Ngày trong đêm ngày 11/5, bệnh nhân đã được chuyển lên Bệnh viện Phụ sản Thái Bình để điều trị. Hiện tình trạng sức khỏe bệnh nhân tiến triển tốt, bệnh nhân đã nói được. Anh Vũ Đình Sơn, xã Thụy Phong, chồng bệnh nhân chia sẻ: Lúc vợ tôi được đưa vào Trạm Y tế xã tôi không có ở nhà. Khi biết tình trạng của vợ, tôi và người thân trong gia đình rất lo lắng. Rất may được người dân đưa vào kịp thời và được các bác sĩ, nhân viên y tế không quản đêm tối tận tình cứu sống. Đến giờ sức khỏe của vợ tôi đã tiến triển tốt hơn. Tôi xin cảm ơn các cán bộ, nhân viên y tế, chính quyền địa phương và người dân đã tận tình giúp đỡ, cứu sống vợ tôi.

Qua sự việc trên cho thấy, không chỉ y tế tuyến tỉnh, huyện, vai trò của y tế cơ sở cũng rất quan trọng. Việc xử trí cấp cứu ban đầu và đầu tư, sử dụng hiệu quả trang thiết bị y tế sẽ giúp y tế cơ sở thực hiện hiệu quả công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe nhân dân.

HOÀNG LANH

BỆNH VIỆN ĐA KHOA TIẾN HẢI Tiếp nhận xe cứu thương

Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam Chi nhánh Thái Bình vừa tổ chức trao tặng xe cứu thương cho Bệnh viện Đa khoa Tiến Hải.

Đây là loại xe cứu thương chuyên dụng được trang bị đầy đủ các thiết bị hiện đại phục vụ công tác vận chuyển, cấp cứu bệnh nhân. Chiếc xe trị giá 1,2 tỷ đồng.

Đây là hoạt động xã hội của Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam Chi nhánh Thái Bình qua đó góp phần cùng với ngành y tế nói chung, Bệnh viện Đa khoa Tiến Hải nói riêng nâng cao chất lượng phục vụ người bệnh, chăm sóc sức khỏe nhân dân ngày càng tốt hơn.

MẠNH THẮNG



Đại diện Sở Y tế Thái Bình, Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam Chi nhánh Thái Bình chứng kiến lễ bàn giao, tiếp nhận xe.